



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 389,151.-



อันตรายเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่สูดดมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ โดย “ไม่ตั้งใจ-ไม่เจตนา” หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีก๊าซพิษ จนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจจะถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ดังที่ “สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์” ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ภัยก๊าซพิษ” หลังเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่มี “คนงานเสียชีวิตภายในบ่อที่มีก๊าซพิษ” แล้ว... นอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาแล้ว...หลัง ๆ มาในเมืองไทยก็ยังมีกรณี “สุดคมก๊าซพิษจนเสียชีวิต” ด้วยความ “ตั้งใจ” โดย “เจตนา” เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

นั่นก็คือกรณี “การฆ่าตัวตายด้วยวิธีรมควัน” ที่ระยะหลัง ๆ มาเนี่ยเกิดกรณีลักษณะนี้ขึ้นบ่อยเกิดเหตุขึ้นถี่...จนถึงว่าเป็นอีก “ปรากฏการณ์” เกี่ยวกับกรณี “รมควันฆ่าตัวตาย” นี้ เมื่อก่อนก็มีเหตุฆ่าตัวตายเป็นกับครอบครัวหนึ่ง โดยมีการพบพ่อแม่ และถูกเสียชีวิตอยู่ด้วยกันในรถยนต์ โดยภายในรถยนต์คันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจพบอุปกรณ์การก่อเหตุเป็น เตาถ่านอั้งโล่ วางไว้บนเบาะหลังของรถ และมีร่องรอยการจุดไฟ โดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่า...เป็นการฆ่าตัวตาย?...ด้วยวิธี “รมควัน”

นี่เป็นกรณีที่น่าเศร้าที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันก่อน ทั้งนี้ ก็กับการ “ฆ่าตัวตาย” ด้วยวิธีลักษณะนี้ เมื่อไล่เรียง

เฉพาะตั้งแต่ต้นปี 2562...ก็เกิดขึ้นไม่น้อยเลย เริ่มจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ มีการ พบผู้เสียชีวิตในรถยนต์ ในพื้นที่ จ.นนทบุรี โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย 70 ปี โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบ เตาถ่าน วางไว้ที่พื้นรถ โดยทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุของการคิดสั้นครั้งนี้ว่า...อาจจะเกิดจากความเครียดจากปัญหาสุขภาพของผู้ตาย ขณะที่ในวันเดียวกันนี้เอง ในอีกพื้นที่ก็พบเหตุ “รมควันฆ่าตัวตาย” คือในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ 31 ปี ซึ่งในที่เกิดเหตุได้พบ หม้ออะลูมิเนียม ที่มีร่องรอยการ ใช้ถ่านจุดไฟ

วันที่ 7 มีนาคม ก็มีเหตุการณ์ มีการพบหญิงสาวอายุ 31 ปีราย

‘รมควัน’ ชี้สังคมป่วย ‘ช่วยกันเยียวยา’ ยุติปัญหา ‘ฮิตคิดสั้น’

หนึ่ง อาชีพแอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งหนึ่ง จบชีวิตด้วยวิธี รมควันฆ่าตัวตาย โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการ นำถ่านวางไว้บนเตาไฟฟ้า และยังมีการนำโหลแก้วไปครอบอุปกรณ์ชิ้นเซอร์ที่ตรวจจับควัน และใช้เทปกาวติดรอบตัวชิ้นเซอร์ไว้ เพื่อไม่ให้ชิ้นเซอร์เริ่มทำงาน

วันที่ 11 เมษายน มีเหตุเกิดขึ้นที่ จ.ชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งเสียชีวิตในห้องพักแห่งหนึ่ง โดยเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบ กระถางใส่ถ่านจุดไฟ เป็นอุปกรณ์ในการจบชีวิตของหญิงสาวรายนี้

เข้าสู่กลางปี 2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน ก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในที่เกิดเหตุชนพบ เตาถ่าน ขนาดเล็กที่ยังติดไฟตั้งอยู่ภายในรถที่เกิดเหตุ

วันที่ 18 มิถุนายน ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ก็มีเหตุร้ายแรงว่า... มีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบชายอายุ 41 ปีเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว และพบ เตาอั้งโล่ ที่มีเศษขี้เถ้ามอดอยู่ด้วย

วันที่ 19 มิถุนายน ก็เกิดอีกเหตุการณ์ในพื้นที่ จ.พัทลุง โดยพบ



ชายอายุ 61 ปีเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ โดยในที่เกิดเหตุพบ เตาอั้งโล่ ที่มีร่องรอยการก่อไฟภายในรถ...นี่เป็นกรณี “ฆ่าตัวตาย” ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2562

พอถึงวันที่ 10 สิงหาคม ก็มีผู้พบศพ 2 แม่ลูก เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ 80 ปี และชายวัย 51 ปี และพบ เตาถ่าน ที่มอดแล้ว วางไว้บริเวณพื้นด้านข้างคนขับ...นี่ก็สันนิษฐานว่า “รมควัน”

เหล่านี้เป็นกรณี “รมควันฆ่าตัวตาย” ที่มี “ปุจฉา??”

กับกรณี “ฆ่าตัวตาย” ที่เกิดขึ้นมาจนนั้น เรื่องนี้ก็มี “มุมมองวิเคราะห์” จากทาง ดร.วัลลภ ปิยะโนธรรม ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้วิเคราะห์ “ปรากฏการณ์” นี้และสะท้อนผ่าน “สติปัญา 1 เดลินิวส์” มาว่า...ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนชัดเจนว่า...สังคมไทยกำลังป่วยหนักขึ้น โคม่า!!! ซึ่งมีปัจจัยจากปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเงิน ส่งผลทำให้คนเกิด “ภาวะซึมเศร้า” กันมากขึ้น!! จนทำให้เกิด “วิกฤติด้านจิตใจ” ซึ่งนำไปสู่การ “คิดสั้น-ฆ่าตัวตาย” มากขึ้น...ทางนักจิตวิทยาชี้ถึงเรื่องนี้...

“ปรากฏการณ์คิดสั้น” ที่ดูเหมือนเป็นเทรนดัตฮิตสะท้อนได้จากหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นติดต่อกัน

ส่วนการฆ่าตัวตายด้วย “วิธีรมควัน” โดยการใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย-มีอยู่ทั่วไป เช่น เตาถ่าน นั้น ดร.วัลลภ วิเคราะห์ว่า...โดยปกติพฤติกรรมของผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายมักจะมองหาวิธีฆ่าตัวตายที่ง่าย ใช้เครื่องมือที่หาไม่ยาก และวิธีฆ่าตัวตายด้วยการ “รมควัน” ก็เป็นอีกวิธีที่อยู่ในข่ายนี้ นอกจากนั้นการที่ในสังคมมีเรื่องนี้เป็นกระแสเกิดขึ้นมาซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ “กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ” ได้เช่นกัน...ทาง ดร.วัลลภ วิเคราะห์และสะท้อนไว้ถึงเรื่องนี้กรณีนี...

“ปรากฏการณ์เศร้า”...กำลังมีการ “เกิดขึ้นต่อเนื่อง” กรณี “รมควันฆ่าตัวตาย”...ก็มาตักใจที่ “เกิดบ่อย” สังคมไทย “ต้องรีบเยียวยาอาการป่วยขึ้นโคม่า” “อย่าให้เรื่องเศร้าสลดใจเกิดขึ้นซ้ำ ๆ จนหาชิน”.